
 
 

 

 
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

เรื่อง  เผยแพร่ข้อมูลรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 

--------------------------------- 
                   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 และสภา อบต.หนองบัว ได้มติรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้วในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5                      
เมื่อวันอังคาร ที่  16  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5  นั้น  

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๓ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และ ทาง www.nongbuaks.go.th หรือสามารถติดต่อขอ
ข้อมูลได้ท่ีงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในวัน และเวลาราชการ  

                   จึงประกาศเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

 

                              ประกาศ  ณ  วันที่   18  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

                                                            (ลงชื่อ)    
                                                                     (นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย) 
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  

 
 

 
 



 
 

 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

----------------------------------- 
    รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย ประธานสภา อบต.หนองบัว ชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย  
2. นายประจักษ์  สอนอำ รองประธานสภา อบต.หนองบัว ประจักษ์  สอนอำ  
3. นายมีชัย  สีลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 มีชัย  สีลาง  
4. นายสิน  ชาติพงษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 สิน  ชาติพงษ์  
5. นางสถิต  แบ่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สถิต  แบ่งสันเทียะ  
6. นางสาวขนิษฐา โพธิ์สาสิม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ขนิษฐา โพธิ์สาสิม  
7. นางละออง  ทองนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 ละออง  ทองนอก  
8. นายสมดี  แสนคำ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 สมดี  แสนคำ  
9. นายสำรวย  สีพาติ่ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 สำรวย  สีพาติ่ง  

10. นายสมพร  สีมูลมาตย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมพร  สีมูลมาตย์  

11. นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ ทรัพย์อนันต์ วรรณสาน  
 
 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว นพกร   สีนูเดช  
2. นายสถิตย์ เหล่าวงศ์ษา รองนายก อบต.หนองบัว สถิตย์    เหล่าวงศ์ษา  
3. นายปรีดา  ชื่นชม รองนายก อบต.หนองบัว ปรีดา  ชื่นชม  
4. นายสุรเกียรติ  พลประจักษ์ เลขานุการนายก อบต. สุรเกียรติ  พลประจักษ์  
5. น.ส.เบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์ รองปลัด อบต. เบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์  
6. น.ส.จริญญา  ครูพิพรม หัวหน้าสำนักปลัด จริญญา  ครูพิพรม  

7. นายชยพล  ยศพล ผอ.กองช่าง ชยพล  ยศพล  
8. นางพนิตนันท์  บุตรภักดี ผอ.กองการศึกษา พนิตนันท์  บุตรภักดี  
9. น.ส.นภสันันท์  จันทะดี นิติกร นภัสนันท์  จันทะด ี  

10. น.ส.พัชริน  อรัญถิตย์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ พัชริน  อรัญถิตย์  
 
 



 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
                      เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาอบต.หนองบัว ได้เชิญสมาชิกสภา อบต.หนองบัวเข้าห้อง
ประชุม สมาชิกสภา อบต.หนองบัว ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต.หนองบัว เชิญนายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
ประธานสภา อบต.หนองบัว เป็นประธานในการประชุมกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

(นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภาอบต.หนองบัว 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 

1.1 ขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในวันที่                  
27 กรกฎาคม 2565 

1.2 ขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาตำบล       
หนองบัว 

1.3 ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ทุกท่านที่ร่วมงานวันที่ 12 สิงหาคม 2565     
ณ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย 

 

- รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
 
 

มติที่ประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 2 ประจำปี 
2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565  
 

- รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องค้างพิจารณา 
 

(นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต.หนองบัว 
 
 
 
 
นายสมพร  สีมูลมาตย์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10) 
 
 
 
 
(นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภาอบต.หนองบัว 
 
 
 
 

3.1 การพิจารณาการอนุญาตดูดทรายในลำน้ำชีบริเวณบ้านหนองผือ หมู่ 1                         
หมู่ 10 และการกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zonning) 
-   การขออนุญาตดูดทรายของนายวิโรจน์  ชัยกิจจินดา สมาชิกสภาอบต.หนองบัว 
ก็ได้มีการอภิปรายกันไปแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมาและสภาอบต.หนองบัว ก็ได้
มีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไป จึงได้นำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอบต.หนองบัวอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อพิจารณาแล้วมีมติต่อไปขอเชิญสมาชิกท่ีจะอภิปราย  
-   นายสมพร  สีมูลมาตย์ สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที ่ 10 ได้ชี ้แจงต่อที่
ประชุมสภา อบต.หนองบัว ว่าที่ผ่านมาสมาชิกสภาทุกท่านก็ได้ทราบปัญหานี้ดีและ
ยังได้ร่วมกันไปตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงทุกคนแล้วก็เห็นว่าเกิดความเสียหายจริง 
ถ้าจะอนุญาตให้มีการดูดทรายอีกต่อไป ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง เกิด
ปัญหาใหญ่จนไม่อาจที่จะแก้ไขได้ในภายหน้า ผมเห็นว่าไม่ควรอนุญาตให้มีการดูด
ทรายในบริเวณดังกล่าว    
-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภาอบต.หนองบัวว่า มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดที ่จะอภิปรายอีกหร ือไม่ เมื ่อไม่ม ีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก 
ประธานสภา อบต.หนองบัว จึงถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นสมควรอนุญาต
ให้ นายวิโรจน์ ชัยกิจจินดา ดูดทรายในแม่น้ำชีบริเวณบ้านหนองผือ หมู่ 1 และหมู่ 
10 โปรดยกมือขึ้น 
 



 
 

 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 

(นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภาอบต.หนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายมีชัย     สีลาง 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3) 
 
 
 
 
 
 

นายประจักษ์    สอนอำ 
(รองประธานสภา อบต.) 
 
 
 
 
 
 

นายสมพร  สีมูลมาตย์  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10) 
 
 
 
 
 
 
 

      ไม่อนุญาตให้ดูดทรายในแม่น้ำชีบริเวณบ้านหนองผือ หมู่ 1 และหมู่ 10 
      จำนวน  9  เสียง 
      งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
 

-   ด้วยอำเภอโกสุมพิสัย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มค 0418/2936 ลงวันที่ 25 
กรกฎาคม 2565 เร ื ่อง การกำหนดบริเวณที ่สามารถขออนุญาตดูดทราย 
(Zonning) ได้ ตามที่อบต.หนองบัว ได้รายงานจการตรวจสอบพื้นที่ว่าไม่มีพื ้นที่
แม่น้ำลำคลองบริเวณใดที่เห็นสมควรเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้
ดูดทรายประจำจังหวัดมหาสารคาม กำหนดให้เป็นพื้นที่ที่สามารถขออนุญาตดูด
ทราย (Zonning) ได้ และมติที่ประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ไม่เห็นด้วยที่จะอนุญาตให้ดูดทราย
ในพื้นที่ของบ้านหนองผือ หมู่ 1 และหมู่ 10 นั้น  คณะอนุกรรมการพิจารณา
อนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้มีมติให้อำเภอโกสุมพิสัยเร่งรัด
ตรวจสอบเพิ ่มเติมว่า สภา อบต.หนองบัว มีมติคัดค้านเฉพาะในพื้นที ่ของบ้าน
หนองผือหมู ่ 1 และหมู่ 10 หรือมีมติคัดค้านการกำหนดบริเวณที่สามารถขอ
อนุญาตดูดทราย (Zonning) ทั้งตำบล ขอเชิญสมาชิกได้อภิปราย 
 

-   นายมีชัย สีลาง สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หมู่ 3 บ้านคุยเชือก ได้อภิปรายต่อที่
ประชุมสภาอบต.หนองบัว ดังนี้ เมื่อหลายปีที่ผ่านมาบริเวณบ้านคุยเชือก หมู่ 3 
และหมู่ 9 เคยมีการดูดทรายแล้วเกิดผลกระทบทำให้ตลิ ่งแม่น้ำชีพังเสียหาย 
ชาวบ้านทั้งสองหมู่หมู่บ้านก็ได้ต่อต้านไม่ให้มีการดูดทรายบริเวณบ้านคุยเชือก หมู่ 
3 และหมู่ 9 ผู้ประกอบการจึงได้ย้ายมาทำการดูดทราบ บริเวณบ้านกอก หมู่ 2 ซึ่ง
ก็ทำให้เกิดความเสียหายในลักษณะเดียวกันกับบ้านคุยเชือก ผมเห็นว่าไม่สมควรให้
ดูดทรายในพ้ืนที่ตำบลหนองบัว ทั้งตำบลเลยครับ 
-   นายประจักษ์  สอนอำ รองประธานสภาอบต.หนองบัว ได้ชี้แจงต่อสภาอบต.
หนองบัว ดังนี้ กรณีที่มีการดูดทรายบริเวณบ้านกอก หมู่ 2 ที่ย้ายมาจากบ้านคุย
เชือก หมู่ 2 นั้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายตลิ่งแม่น้ำชีพังทลายเป็นวงกว้าง ชาวบ้าน
กอก หมู่ 2 ก็การต่อต้านเช่นกัน ผู้ประกอบการจึงย้ายมาที่บ้านหนองผือ หมู่ 1 และ
หมู่ 10 จนถึงปัจจุบัน ส่วนตัวผมเห็นไม่สมควรที่จะมีการอนุญาตให้ดูดทรายได้ทั้ง
ตำบล 
-   นายสมพร สีมูลมาตย์ สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ 10 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภา อบต.หนองบัว ดังนี้ 
    การขออนุญาตดูดทรายบริเวณบ้านหนองผือ หมู่ 1 และหมู่ 10 ในลำน้ำชีนั้น 
จากเดิมมีอยู่เพียงเจ้าเดียว และก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหาย ตลิ่งแม่น้ำชีก็ไม่ได้พัง
มากเมื่อเทียบกับการพังทลายตามปกติที่มีการกัดเซาะของน้ำตามธรรมชาติ ผมจำปี 
พ.ศ. ได้ไม่แน่นอน ได้มีผู้ประกอบการมาขออนุญาตดูดทรายเพิ่มอีกสองราย และ
ทาง อบต.หนองบัว ก็ได้มีการอนุญาตให้ดูดทรายได้ เมื่อผู้ประกอบการได้ดำเนินการ
ดูดทรายได้ประมาณ 2 ปี ก็เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้ตลิ่งทรุดตัว
พังทลายลงมามากกว่าปกติ ที่จะเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของน้ำตามธรรมชาติและ



 
 

 

 
 
 
 
 
 

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภา อบต.หนองบัว) 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

 

ผมก็ได้พาสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ทุกท่าน ได้ไปดูสถานที่จริงแล้วทุกท่านก็เห็น
สภาพและความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ผมเห็นว่าไม่สมควรให้มีการอนุญาตให้ดูด
ทรายในพื้นที่ตำบลหนองบัวเลยครับและอีกอย่างหนึ่งคือทางผู้นำชุมชนตำบลโพน
งามท่ีอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบริเวณที่มีการขออนุญาตดูดทรายนั้นก็ได้ มีการคัดค้านไม่ให้
ดำเนินการเพราะตลิ่งฝั่งทางตำบลโพนงามก็เกิดความเสียหายเช่นกัน 
-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัวว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายอีกหร ือไม ่ เม ื ่อไม ่ม ีสมาช ิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก 
ประธานสภา อบต.หนองบัว จึงถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยที่จะ
ให้มีการกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zonning) ในพื้นที่ตำบล
หนองบัวทั้งตำบล โปรดยกมือขึ้น 
     เห็นด้วย  จำนวน  0  เสียง 
     ไม่เห็นด้วย  จำนวน  9  เสียง 
     งดออกเสียง  จำนวน  1 เสียง 
     

ระเบียบวาระท่ี  4  
 นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภา อบต.หนองบัว) 
 
 
 

นายนพกร   สีนูเดช 
(นายกอบต.หนองบัว) 

 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1 การพิจารณา(ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 
 

-    ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้เชิญนายก อบต.หนองบัว ผู้เสนอญัตติได้ชี้แจง
ต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองบัว 
-    นายนพกร  สีนูเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ชี ้แจงต่อที่
ประชุมสภา อบต.หนองบัว ดังนี้ 
      อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
      บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะได้
นำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวแล้วครั้งหนึ่ง จึงขอแจ้งให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
ในปีงบประมาณ พ.ศ2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 41,168,437.40 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 59,179,636.74 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,271,011.98 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 



 
 

 

                                                                                   
 

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ                  
รวม 0.00 บาท 
 

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

2.1 รายรับจริง จำนวน 42,073,932.12 บาท  ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จำนวน 20,067.22 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 392,918.44 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จำนวน 83,960.44 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน 84,953.56 บาท 
หมวดรายได้จากทุน  จำนวน 0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน 18,639,544.37  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน  จำนวน 22,852,488.09 บาท 
 

2.2 เง ินอ ุดหน ุนท ี ่ ร ั ฐบาลให ้ โดยระบ ุว ัตถ ุประสงค์   จำนวน 
9,635,000.00 บาท 

 

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 34,736,758.19  บาท 
งบกลาง จำนวน 13,127,163.00 บาท 
งบบุคลากร จำนวน 13,474,985.00 บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน 5,215,610.19  บาท 
งบลงทุน  จำนวน 1,404,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,515,000.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท 
 

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จำนวน  8,758,000.00  บาท 

 

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
                 จำนวน  0.00  บาท 
 

2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน  0.00  บาท 
 

2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน  0.00  บาท 
 
 
 



 
 

 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
1. รายรับ 
รายรับ รายรับจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 20,067.22 20,000.00 160,000.00 
หมวดค่าธรรมเน ียม 
ค่าปรับและใบอนุญาต 

392,918.44 374,100.00 391,200.00 

ห ม ว ด ร า ย ไ ด ้ จ า ก
ทรัพย์สิน 

839,960.44 137,900.00 84,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 84,953.56 79,800.00 63,500.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 581,899.66 611,800.00 698,700.00 
รายได้ที ่ร ัฐบาลเก็บ
แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 18,639,544.37 16,770,300.00 18,640,500.00 
รวมรายได้ที ่ร ัฐบาล
เก ็บแล ้วจ ัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

18,639,544.37 16,770,300.00 18,640,500.00 

ร า ย ไ ด ้ ท ี ่ ร ั ฐ บ า ล
อ ุดหน ุนให ้องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุน 22,852,488.09 24,105,000.00 24,200,000.00 
รวมรายได้ที ่ร ัฐบาล
อ ุดหน ุนให ้องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,852,488.09 24,105,000.00 24,200,000.00 

รวม 42,073,932.12 41,487,100.00 43,539,200.00 
 

2. รายจ่าย 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 13,127,163.00 15,658,080.00 14,798,550.00 
งบบุคลากร 13,474,985.00 14,776,590.00 14,826,990.00 
งบดำเนินงาน 5,215,610.19 8,176,530.00 7,907,060.00 
งบลงทุน 1,404,000.00 992,100.00 4,500,100.00 
งบเงินอุดหนุน 1,515,000.00 1,883,800.00 1,809,000.00 
รวมจ่ายจาก
งบประมาณ 

34,736,758.19 41,487,100.00 43,841,700.00 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภาอบต.หนองบัว) 
 
 
 
 
 
 
 

นายประจักษ์  สอนอำ 
(รองประธานสภา อบต.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมดี  แสนคำ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8) 
 
 
 

โดยแยกรายละเอียดแผนงาน ได้ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป  จำนวน 9,876,830  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน 1,052,900 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา  จำนวน 7,505,560 บาท 
แผนงานสาธารณสุข  จำนวน 1,423,380 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์   จำนวน 1,014,010 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน    จำนวน  2,805,000  บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน 115,000  บาท 
แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 245,000  บาท 
ด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา จำนวน 4,398,650 บาท 
แผนงานการเกษตร  จำนวน  562,820  บาท 
ด้านการดำเนินการอ่ืน 
แผนงานงบกลาง จำนวน 14,540,050  บาท 
 
รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น จำนวน 43,539,200  บาท 
 

-  โดยรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั ่วไปประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ได้แจกเอกสารให้กับสมาชิกสภาอบต.หนองบัว ทุกท่าน
แล้ว ขอได้โปรดให้สมาชิกสภา อบต.หนองบัวได้พิจารณาตรวจสอบและมีมติ
เห็นชอบรับหลักการต่อไป หากมีข้อสงสัยจะได้อภิปรายให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง             
-  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้สอบถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัวว่า สมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญยกมือขึ้น 
-    นายประจักษ์  สอนอำ รองประธานสภา อบต.หนองบัว ได้อภิปรายดังนี้ 
       จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
บ้านกอก หมู ่ 2 ได้ร ับงบประมาณเพียงแค่ 100,000 บาท เป็นงบประมาณ
โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร เพียงโครงการเดียว ส่วน
หมู่บ้านอื่นๆ ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบ้านหนองผือ หมู่ 10 
ได้รับงบประมาณรวมทุกโครงการ เป็นเงิน 809,000 บาท อยากจะสอบถามท่าน
ประธานสภา ผ่านไปถึงท่านนายกอบต.หนองบัว ได้จัดทำงบประมาณอย่างไร บ้าน
กอก หมู่ 2 ถึงได้งบประมาณน้อยมากครับ 
-  นายสมดี  แสนคำ สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่  8 บ้านหนองปลาเข็ง ได้
อภิปรายต่อที่ประชุมสภา อบต.หนองบัวว่า จากการตรวจสอบเอกสารรายละเอียด
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 แล้วในแผนงาน
อุตสาหกรรมโยธา บ้านหนองปลาเข็งหมู่ 8 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง
โครงการเดียวเช่นกันกับบ้านกอกหมู่ 2 คือโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล



 
 

 

 
 
 
นายสำรวย   สีพาติ่ง 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9) 
 
 
 
 

นางละออง  ทองนอก 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7) 
 
 
 
 
นางสาวขนิษฐา  โพธิ์สาสิม 
(สมาชิกสภาอบต. หมู่ 6) 
 
 
 
 

นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภา อบต.หนองบัว) 
 
 
 
นายนพกร  สีนูเดช 
(นายก อบต.หนองบัว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางการเกษตรจำนวน 100,000 บาท ผมมีข้อสงสัยเช่นเดียวกันว่าท่านนายก
อบต.หนองบัวได้จัดทำงบประมาณอย่างไร ใช้หลักการใดในการจัดสรรงบประมาณ
ของแต่ละหมู่บ้านถึงได้แตกต่างกันมาก 
-  นายสำรวย สีพาติ่ง สมาชิกสภาอบต. หนองบัว บ้านคุยเชือกหมู่ 9 จากการ
ตรวจสอบรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณพ.ศ. 2561 บ้านคุยเชือก 
หมู่ 9 ก็ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 230,000 บาทรวม 2 โครงการอยากจะ
ถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายก อบต.หนองบัว ว่าได้จัดสรรงบประมาณ
อย่างไรถึงมีความเหลื่อมล้ำกันมาก 
 

-   นางละออง ทองนอก สมาชิกสภาอบต.หนองบัว บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 7 ได้
อภิปรายต่อที่ประชุมสภาอบต.หนองบัว ว่าบ้านหนองปลาเข็งหมู่ 7 ก็ได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อยเช่นกันก็อยากสอบถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกอบต. 
หนองบัว ว่าท่านได้ใช้เกณฑ์อะไรในการจัดสรรงบประมาณของแต่ละหมู่บ้าน การ
จัดสรรงบประมาณไม่น่าจะให้มีความเหลื่อมล้ำกันมากขนาดนี้ 
 
-   นางสาวขนิษฐา โพธิ์สาสิม สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หมู่ 6 บ้านโนนหินแห่                    
ได้อภิปรายต่อที่ประชุมสภาอบต.หนองบัวว่า บ้านโนนหินแห่หมู่ 6 ก็ได้รับจัดสรร
งบประมาณน้อยเหมือนกันเมื ่อเทียบกับหมู ่บ้านอื ่น ๆ ก็อยากสอบถามท่าน
ประธานสภาอบต.หนองบัว ผ่านไปถึงท่านนายกอบต.หนองบัวเช่นกันว่าท่านใช้
หลักเกณฑ์อะไรในการจัดสรรงบประมาณถึงเกิดความเหลื่อมล้ำมากขนาดนี้ 
 

-   ประธานสภาอบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภาอบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกสภา
อบต.หนองบัวท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่ม ีสมาชิกสภาอบต.หนองบัว                         
ขออภิปรายประธานสภาอบต.หนองบัว จึงได้เชิญนายก อบต.หนองบัว ได้ตอบข้อ
ซักถามของสมาชิกสภาอบต.หนองบัว 
 
-   นายนพกร สีนูเดช นายก อบต.หนองบัว ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาอบต.
หนองบัว ดังนี้ ในการจัดสรรทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 ความว่า ให้ใช้แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณในหัวหน้า
หน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังสอบรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้
ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ผมและคณะ
ผู้บริหารได้ร่วมกันตรวจสอบแผนพัฒนาของอบตหนองบัว ปี พ.ศ.2566 แล้ว
ปรากฏว่าบ้านกอก หมู่ 2 มีแผนเพียง 1 โครงการบ้านหนองปลาเข็งหมู่ 8 มีแผน
เพียง 1 โครงการ บ้านคุยเชือกหมู่ 9 มีแผน 2 โครงการบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ 7      
มีแผน 2 โครงการบ้านโนนหินแห่ หมู่ 6 มีแผน 2 โครงการตามที่ท่านสมาชิกได้
อภิปรายแล้วเราจึงจัดสรรงบประมาณให้ได้เท่านั้นแต่ทางผมและคณะผู้บริหารก็



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภา อบต.หนองบัว) 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้หาทางออกไว้เป็น 2  แนวทางเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของหมู่บ้านที่ได้รับ
งบประมาณไม่มากนกั  ดังนี้ 
 

แนวทางที่ 1 จะขอโอนเงินงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.25565 ในโครงการนี ้ไม่มีความจำเป็นที ่จะต้องจ่ายและเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ 
แนวทางที่ 2 จะขอใช้เงินสะสมมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่โดยทั้งสองแนวทางนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาอบต.หนอง
บัวก่อนถึงจะทำการได้ ดังนั ้น จึงต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเพ่ือ
พิจารณาในความเห็นให้ความเห็นชอบด้วย ขณะนี้กำลังให้กองคลังตรวจสอบ
จำนวนอยู่และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องแผนพัฒนาตำบลหนองบัว ได้มีการจัดทำขึ้น
ก่อนที่จะประชุมและสมาชิกหลายท่านจะเข้ามารับตำแหน่งจึงได้ทราบว่าในแต่ละปี
ในแผนพัฒนา อบต.หนองบัว มีโครงการอะไรบ้างในปีงบประมาณต่อไปพ.ศ.2567 
ก่อนที่จะทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผมจะขอให้ท่านสมาชิ กสภา
อบต.หนองบัว ทุกหมู่บ้านมาร่วมกันตรวจสอบแผนพัฒนาตำบลหนองบัวก่อนว่า
โครงการไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนโครงการไหนจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือ
โครงการไหนที่จะต้องมีการเพิ่มเติมใหม่ก็ให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจว่าคณะผู้บริหาร
ไม่ได้มีเจตนาที่จะจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณจัดสรรงบประมาณแต่ละหมู่บ้านให้
เกิดความเหลื่อมล้ำแต่ด้วยระเบียบกฎหมายข้อบังคับจึงต้องดำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายของทางราชการคณะผู้บริหารพยายามที่จะจัดสรรงบประมาณ
ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกหมู ่บ้านและจะพยายามหาทางแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากท่ีสุดและรวดเร็วครับ 
 

-    นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา 
อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกขอ
อภิปรายประธานสภา อบต. หนองบัวจึงถามมติที ่ประชุมว ่าสมาชิกท่านใด
เห็นสมควรรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 โปรดยกมือขึ้น 
รับหลักการ  9  เสียง 
งดออกเสียง  1  เสียง 
 

รับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 
 

-    เมื่อที่ประชุมสภา อบต.หนองบัวได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 วาระที่ 2 คือการแปรญัตติ 
จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ตามระเบียบ



 
 

 

 
 
 
 
นายมีชัย     สีลาง 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3) 
 
 

นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภา อบต.หนองบัว) 
 
 
 
 

นายประจักษ์  สอนอำ 
(รองประธานสภา อบต.) 
 
 

นายสิน  ชาติพงษ์   
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4)  
 
 

นายสำรวย  สีพาติ่ง 
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9) 
 
 

นางละออง  ทองนอก 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7) 
 
 
 
 
 
 

นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภา อบต.หนองบัว) 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 
และวิธีการเลือกคณะกรรมการตาม ข้อ 107 จึงขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอต่อที่
ประชุมสภาอบต.หนองบัวว่า จะกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน
หรือจะกำหนดให้มี 7 คน แล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร 
-   นายมีชัย  สีลาง สมาชิกสภา อบต.หนองบัว ได้เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
จำนวน 4 คน โดยมี นายประจักษ์  สอนอำ รองประธานสภาและนายสิน ชาติพงษ์ 
สมาชิกสภา หมู่ 4  เป็นผู้รับรอง 
-   ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้สอบถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิก
ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่เมื่อไม่มีสมาชิกเสนออีก สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 4 คน ตามที่ นายมีชัย สีลาง ได้เสนอ 
-   ลำดับต่อไปขอให้สมาชิกได้เสนอรายชื ่อผ ู ้ท ี ่ เห ็นสมควรได้ร ับเล ือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ 
 

-  นายประจักษ์  สอนอำ รองประธานสภา อบต.หนองบัว เสนอ นายสิน ชาติพงษ์ 
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ 4 บ้านคุยแพง เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
โดยมี นายสำรวย สีพาติ่ง และนางละออง  ทองนอก   เป็นผู้รับรอง 
 

-   นายสิน ชาติพงษ์ สมาช ิกสภาอบต.หนองบัว หมู่  4 บ้านคุยแพง เสนอ                           
นายประจักษ์  สอนอำ รองประธานสภา อบต.หนองบัว เป็นกรรมการแปรญัตติ                       
คนที่ 2  โดยมีนางสาวขนิษฐา  โพธิ์สาสิม และนายมีชัย  สีลาง เป็นผู้รับรอง 
 

-   นายสำรวย  สีพาติ่ง สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ 9 บ้านคุยเชือก เสนอ                     
นายสมพร  สีมูลมาตย์ สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ 10 เป็นกรรมการแปรญัตติ                  
คนที่ 3  โดยมีนายสมดี  แสนคำ และนางสถิต  แบ่งสันเที๊ยะ  เป็นผู้รับรอง 
 

-   นางละออง  ทองนอก สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ 7 บ้านหนองปลาเข็ง 
เสนอนางสาวขนิษฐา โพธิ์สาสิม สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ 6 บ้านโนนหินแห่                             
เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่  4  
โดยมี นายสมพร  สีมูลมาตย์ และนายประจักษ์  สอนอำ   เป็นผู้รับรอง 
 
 -  ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัวว่า มีสมาชิกสภา 
อบต.หนองบัวท่านใดจะเสนอรายชื่ออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ
รายชื่ออีก สรุปว่าว่ามติท่ีประชุมเห็นควรให้ 
    1. นายสิน  ชาติพงษ์   
    2. นายประจักษ์  สอนอำ    
    3. นายสมพร  สีมูลมาตย์   
    4. นางสาวขนิษฐา  โพธิ์สาสิม    
    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2566 และให้คณะกรรมการแปรญัตติไปประชุมเพื ่อทำการเลือก
ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ โดยเลือกกันเอง 



 
 

 

 
 
 
 
 

นายสมพร  สีมูลมาตย์  
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10) 
 
 
 

นายชูเกียรติ สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภา อบต.หนองบัว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 
 

 
นายชูเกียรติ  สุพรรณฝ่าย 
(ประธานสภา อบต.หนองบัว) 
 
 

ปิดประชุมเวลา  14.35  น. 

    ลำดับต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรคสาม ประกอบข้อ 59 ขอให้สมาชิก
ได้เสนอ 
- นายสมพร สีมูลมาตย์ สมาชิกสภาอบต.หนองบัว หมู่ 10 บ้านหนองผือ เสนอให้ 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตต ิต ่อประธานคณะกรรมการแปรญ ัตติ                            
ระหว่างวันที่ ๑2-๑4 สิงหาคม ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐-๑6.3๐ น. ของแต่ละวัน 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว     
- ประธานสภา อบต.หนองบัว ได้ถามสมาชิกสภา อบต.หนองบัว ว่ามีสมาชิกสภา
ท่านใดจะเสนอหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด
จะเสนออีก สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปร
ญัตติ ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
-   และแจ้งนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 
น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 
ต่อไป 
- รับทราบ 
 
 

     เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ไม่มี 
-   ประธานสภา อบต.หนองบัว กล่าวขอบคุณสมาชิกสภา อบต.หนองบัวทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม 
 
 
 

ลงชื่อ  ทรัพย์อนันต์  วรรณสาน      ผู้บันทึก 
(นายทรัพย์อนันต์    วรรณสาน) 
เลขานุการสภา อบต.หนองบัว 

 
 

ลงชื่อ    ชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย      ผู้ตรวจ 
(นายชูเกียรติ      สุพรรณฝ่าย) 
ประธานสภา อบต.หนองบัว 

 
 

                      



 
 

 

 
-    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรับรองรายงานการประชุม                       
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ  สำรวย  สีพาติ่ง   ประธานกรรมการ 
                              (นายสำรวย  สีพาติ่ง) 

 

ลงชื่อ  สิน    ชาติพงษ์    กรรมการ 
                                   (นายสิน  ชาติพงษ์) 
 

ลงชื่อ  สถิต    แบ่งสันเที๊ยะ    กรรมการ 
                               (นางสถิต   แบ่งสันเที๊ยะ) 
 

- สภา อบต.หนองบัว ได้มีมติรับรอง ในคราวประชุมสภา อบต.หนองบัว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันอังคาร ที่ 16 
สิงหาคม 2565 
 
   (ลงชื่อ)   ชูเกียรติ    สุพรรณฝ่าย    ผู้รับรอง 
            (นายชูเกียรติ   สุพรรณฝ่าย) 
            ประธานสภา อบต.หนองบัว 
 

 
 

 
 


